

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2012

การสัมมนาศิษยาภิบาลในเปรู การรักษาโรคโดยไข่มุกเซ็ดหน่า และการนมัสการ ครบรอบ 6 ปีของคริสตจักรมันมินเปรูประจำปี 2012 ถูกจัดขึ้นโดยศิษยาภิบาลซูจิน ลี



นักเทศน์ ศิษยาภิบาลซูจิน ลี ผู้คนจำนวนมากไม่ลืมนับจำนวนเวทีเพื่อเป็นพยานถึงการหายโรคของคนหลังจากที่เขาได้รับการรักษาให้หายจาก โรคนานาชนิดผ่านคำอธิษฐาน โดยไข่มุกเซ็ดหน่า

การสัมมนาศิษยาภิบาลและการรักษาโรคโดยไข่มุกเซ็ดหน่าถูกจัดขึ้นโดยศิษยาภิบาลซูจิน ลี ศิษยาภิบาลผู้ดูแลทั่วไปของคริสตจักรมันมินเซนต์ทริลและรองประธานสหคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ สภารักษาของพระเจ้าปรากฏให้เห็นอย่างยิ่งใหญ่ที่นั่น เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านการประชุมประกาศเพื่อการรักษาโรคโดยไข่มุกเซ็ดหน่า (กิจการ 19:11-12) ถูกจัดขึ้นในเมืองคาราบายอ ในช่วงเริ่มต้นของการประชุม ทีม

นมัสการจากท้องถิ่นนำร้องเพลงในช่วงเริ่มต้น นมัสการและมีการฉายวิดีโอเรื่อง ‘ฤทธานุภาพของพระเจ้า’ วิดีโอเรื่องนี้บรรยายถึงพันธกิจของ ดร.แจร์ริค ลี ผู้นำคหวิญญูณจำนวนมากทั่วโลกมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่และอัศจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการฉายวิดีโอการประกาศครั้งใหญ่ของ ดร.ลี ในปี 2004 และคำพยานของศิษยาภิบาล เดอ โย ‘ลาซารัส’ (ศิษยาภิบาลคริสตจักรมันมินเปรู) จากการที่ทันทรมสติและหุดหายใจและฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งด้วยคำอธิษฐานของ ดร.ลี ผู้เข้าร่วมในการประกาศครั้งนี้ด้วยเกียรติและพระเจ้ายด้วยการเปล่งเสียงแห่ง ความยินดีและการโห่ร้องเสียงดัง จากนั้นทีมการแสดงของคริสตจักรมันมินเซนต์ทริลได้สร้างความประทับใจให้กับที่ประชุมด้วยการแสดงอันยอดเยี่ยม ทีมเต้นรำ ‘เพาเวอร์ วอร์ชิพ แคนส์’ แสดงการรำพันตามธรรมเนียมของเกาหลีและการเต้นรำตามธรรมเนียมของชาวสเปน เมื่อมันมินศิษยาภิบาลซูจิน (นักร้องเดี่ยวของคริสตจักรมันมินเซนต์ทริล) นำผู้คนที่ที่ประชุมถวายกลิ่นหอมของอารมณ์ความรู้สึกรักของแดพระเจ้าผู้คนร้องไห้หลังน้ำตาด้วยความปลื้มยินดี ศิษยาภิบาลซูจิน ลี ได้รับมอบโล่แห่งการขอบคุณจากนายราฟาเอล มาร์เชลโล นายกเทศมนตรีเมืองคาราบายอจากนั้นเธอแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อ ‘เพราะเหตุใดพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแด่พระองค์เดียว’ และอธิษฐานเผื่อผู้คนที่ใจร้อนรน โดยไข่มุกเซ็ดหน่าแห่งฤทธิ์อำนาจในวันอาทิตย์นั้นคนพิการจำนวนมากยืนขึ้นจากเก้าอี้ล้อเข็น

ของตนและเดินไปรอบ ๆ ที่ประชุม ผู้คนขึ้นมานบนเวทีเพื่อ เป็นพยานถึงการหายโรคของตน ผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้นมขของเธอเป็นแผลเน่าเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าความเจ็บปวดของเธอหายไปแล้ว นอกจากนั้น คนตาบอดมองเห็น ได้อีกและคนง่อยกระโดดคลุก ขึ้นเดิน ความชื่นชมยินดีท่วมท้นถนนแสนต่าง ๆ ของเมืองคาราบายอ นักการเมืองหลายคนซึ่งรวมถึงคุณจูเลีย โรซาแห่งพรรคฝ่ายค้านได้เข้าร่วมในการประชุม คนเหล่านั้นเชิญชวน ศิษยาภิบาลลีและทีมการแสดงไปยังการประชุมสภาแห่งชาติของเปรูโดยกล่าวว่าเขาต้องการรับเอาคำ อธิษฐานแห่งพระเจ้าจากเธอ ในวันที่ 14 เมษายน มีการจัดประชุมสัมมนาศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลซูจิน ลี เทศนาเรื่อง ‘เพราะเหตุใดพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแด่องค์เดียว’ และ ‘กฎแห่งคำอธิษฐานที่ฟื้นฟูคริสตจักร’ ศิษยาภิบาลลีไปเยี่ยม ฮัวมานิ (ประธานคณะกรรมการจัดการประกาศครั้งใหญ่ของ ดร.แจร์ริค ลี ในปี 2004) เขาร่วมในการสัมมนา พร้อมกับศิษยาภิบาลคนอื่น ๆ อีกเกือบ 500 คนจากประเทศต่าง ๆ ในแถบลาตินอเมริกาซึ่งรวมถึงประเทศบราซิล เวเนซุเอลาและโคลอมเบีย ศิษยาภิบาลหลายคนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้หลังจากที่เขาได้รับ พระคุณอย่างมากมาจากคำเทศนาของ ดร.ลี ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ ‘เอนเลคส์ ทีวี’ คนเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้ ‘ผมได้รู้ถึงความรักเดิมของหมกลับคืนมาในฐานะคริสเตียน’ ‘ผม เดิมต้นด้วยพระวิญญูณบริสุทธิ์และได้รับพระคุณอย่างใหญ่’

“ผมทนทุกข์กับความเจ็บปวดที่เกิดจาก ปัญหาในอวัยวะภายในของผมแต่ความเจ็บปวดนั้นหายไปหลังจากที่ผมสำนึกถึงความบาปของตนผ่านคำ เทศนาและหมกลับใจ” นอกจากนี้คนเหล่านี้แล้ว ผู้คนจำนวนมากยังได้รับการรักษาให้หายจากอาการปวดหัว ปวดท้อง ปวดหลัง และปวดเข่าผ่านคำอธิษฐานรักษาโรคโดยไข่มุกเซ็ดหน่าของศิษยาภิบาลซูจิน ลีเช่นกัน บางคนหายจากโรคเบาหวานและโรคเครียด หลายคนมีสายตาดีขึ้น ผู้คนจากคริสเตียนกลุ่มต่าง ๆ ในราว 30 กลุ่มเข้าร่วมและคนหนึ่งพูดว่า ผมเห็นว่าการสอนของ ดร.ลีอยู่บนรากฐาน ของพระคัมภีร์อย่างแท้จริงจากการเห็นประสบการณ์ของคริสตจักรมันมินเปรูซึ่งมีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงหกเดือนหลังจากการสัมมนาคอนเสิร์ตที่นั่นชื่อหนังสือและวีดีโอคำเทศนาของ ดร.ลีที่มีคำบรรยาย เป็นภาษาสเปนไปเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 14 เมษายน คริสตจักรมันมินเปรู ได้จัดการนมัสการฉลองครบรอบหกปีของคริสตจักรมันมินและการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไข่มุกเซ็ดหน่าภายในห้องนมัสการ ทางเดิน บันไดทางขึ้น และแม้แต่ห้องน้ำก็มีสมาชิก นั่งอยู่เต็มไปหมดมากกว่า 1,100 คน ศิษยาภิบาลซูจิน ลีกล่าวคำเทศนาในหัวข้อ “พระพรต่าง ๆ เมื่อท่าน ประพาศคุณอยู่ในความสว่าง” และ “ช่วงชิงสวรรค์เอาไว้ด้วยใจร้อนรน” เธอแบ่งปันคำเทศนาแห่งความหวัง ด้วยกรพูดว่า “ท่านสามารถไปสู่สวรรค์และได้รับพระพรในโลกนี้ด้วยเช่นกันเมื่อท่านละทิ้งความบาปและ รับการชำระให้บริสุทธิ์” เมื่อวันที่ 16 เมษายน ทีมพันธกิจได้เดินทางไปเยี่ยมเขตเวเนซุเอลาซึ่งเป็นที่อยู่ของสมาชิกคริสตจักรประมาณ 500 คนและเพิ่มเติมความไวพคุณคำอธิษฐานให้กับคนเหล่านั้น ในเวลาเดียวกันศิษยาภิบาลลีได้เดินทางไปเยี่ยมอาคารที่ประชุมสภาแห่งชาติปรูตามคำเชิญชวนของคุณจูเลีย โรซา เธอพบปะกับนักการเมืองหลายคนและไม่ได้พูดคุยกุเฉพาะประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เท่านั้น แต่เธอยังได้สร้างสัมพันธ์เพื่อการเป็นหุ้นส่วนกับคริสตจักรมันมินเซนต์ทริลในอนาคตด้วยเช่นกัน การเยี่ยม เยือนครั้งนี้จบลงด้วยคำอธิษฐานขอพระพรของศิษยาภิบาลซูจิน ลี



การนมัสการฉลองครบรอบหกปีของคริสตจักรมันมินเปรู



ช่วงเวลาแห่งการร้องเพลงสรรเสริญในการสัมมนาศิษยาภิบาลซึ่งจัดขึ้นที่คริสตจักรมันมินเปรู



การแสดงของทีม ‘เพาเวอร์ วอร์ชิพ แคนส์’ เพิ่มความสุขให้กับการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไข่มุกเซ็ดหน่าที่เมืองคาราบายอ



การเดินทางไปเยี่ยมอาคารที่ประชุมสภาแห่งชาติปรูของทีมพันธกิจ



ศิษยาภิบาลลีสัมมนาคริสตจักรในเขตเวเนซุเอลา

คำเทศนาชุด “สาธนาจากกางเขน” (12)

ผู้คนที่ได้รับความรอดมาแล้วจะประกาศถึงความเชื่อของตนในพระคริสต์ (2)

“มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะเข้าได้” (มัทธิว 7:21)

“ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอ และพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้นั้นที่ได้ กระทำการซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตาย บาปที่นำไปสู่ความตายก็มี บาปเจาไม่มีใครให้ความเชื่อที่ยั่งยืนสำหรับบาปอย่างนั้น การอธรรมทุกอย่าง เป็นบาป แต่บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายก็มี” (1 ยอห์น 5:16-17)



ดร.แจร์ร็อก ลี ศิษยาภิบาลอ่าวโต

จุดประสงค์หลักสำหรับผู้ที่ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์และเชื่อในพระเจ้าผู้ที่มีความรอดอย่างแท้จริงและสวรรค์ วิถีเป็นของคนที่ได้รับความรอดและจบลงในนรกแม้เขาจะประกาศถึงความเชื่อของตนในพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เมื่อคนหนึ่ง ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาจะไม่เพียงได้รับความรอดเท่านั้น แต่เขาจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาและเขาร่วมในงานเลี้ยงสมรสกับพระองค์ด้วยเช่นกัน ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ผู้คนจำนวนมากที่ได้ยินถึงพระกิตติคุณแต่ยังไม่เชื่อในพระกิตติคุณนั้น จะถูกละไว้ในโลกนี้ด้วยความทุกข์ทรมานและการคร่ำครวญและตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย ลองคิดดูว่าผู้คนที่ยอมรับในคริสต์จักรแต่กลับถูกละไว้ในโลกนี้ก็จะคร่ำครวญอย่างไรและเป็นทุกข์มากเพียงใด ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยความแน่นอนเรื่องความรอดของตนแต่เขากลับถูกครอบงำด้วยความกลัวเมื่อ เขาตระหนักว่าเขาถูกละไว้ในโลกนี้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราประกาศถึงความเชื่อของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องรู้ ถึงสถานการณ์ที่จะทำให้เราไม่ได้รับความรอดด้วยเช่นกัน

1. ความบาปของการต่อสู้กับผู้รับใช้พระเจ้าที่พระองค์ทรงรับรอง และคำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผ่านเขา

“การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์” หมายถึงคำพูดและการกระทำซึ่งเป็นการต่อต้านการทำงานของพระเจ้า สิ่งนี้ คำพูดและการกระทำเหล่านี้มาจากผู้ที่ประกาศว่าตนเชื่อในพระเจ้าและรู้จักความจริงซึ่งแตกต่างจากการข่มเหง คริสตจักรโดยผู้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า บุคคลที่ต่อต้านการทำงานของพระเจ้าตามความชั่วร้ายของตนทั้ง ๆ ที่รู้จะไม่ได้รับ ความรอด หลังจากที่เห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งสำเร็จถึงการรักษาโรคและความป่วยไข้มานานชนิดและขับผีร้ายออกด้วยฤทธิ์ อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าบุคคลนั้นยังคงพูดต่อต้านพันธกิจของผู้รับใช้และดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย การเรียกการทำงานดังกล่าวว่าเป็น “การงานของซาตาน” เราจะต้องถามบุคคลนั้นว่าเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไร เมื่อเห็นถึง การทำงานของพระเจ้าซึ่งไม่อาจลอกเลียนแบบได้ด้วยพลังอำนาจของมนุษย์ บุคคลที่มีจิตใจดีงามซึ่งเชื่อในพระเจ้า จะขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระองค์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม คนที่ทำชั่วกลับคว่นปฏิเสธการทำงานของ พระวิญญาณบริสุทธิ์และต่อต้านพระเจ้า ความบาปของการก่อกวนพันธกิจของผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งสำคัญแก่การทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์คือการรับรอง จากพระเจ้าเป็นความบาปที่หนักหน่วงมาก การก่อกวนเช่นนั้นเป็นเหมือนการต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์และการต่อสู้กับพระเจ้าโดยตรงเพราะสิ่งนั้นเป็นการปฏิเสธคนของพระเจ้าและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำคัญผ่านทาง คนของพระองค์

เมื่อประชาชนไม่มีอะไรรับประทานหลังจากการอพยพคนอิสราเอลก็โยนความคิดทั้งหมดไปให้โมเสสและอาโรนพร้อม กับบ่นต่อว่าท่านทั้งสอง โมเสสกล่าวกับคนเหล่านั้นว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตที่ค้ำบ่นของท่านต่อพระองค์ เราทั้งสองนี้เป็นผู้ใดเล่า พวกท่านมีไต่บ่นต่อว่าเรา แต่ไต่บ่นต่อว่าพระเยโฮวาห์” (อพยพ 16:8)

ในกิจการ 5:1-5 เป็นเรื่องราวของอานาเนียและสะปฟีราภรรยาของเขาซึ่งทั้งสองสัญญาที่จะขายที่ดินของตนและนำเงิน ที่ได้มาถวายแด่พระเจ้า อย่างไรก็ตาม ด้วยความโลภของเขา ทั้งสองคนจึงได้ขังยอกเงินบางส่วนไว้สำหรับตนและนำเงินเพียงส่วนเดียวมามอบให้กับเปโตรพร้อมกับเสแสร้งว่าเขาได้ถวายทั้งหมดที่เขามีอยู่เนื่องจากสามีภรรยาผู้นั้น ไม่ได้ หลอกลวงเปโตรแต่หลอกลวงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสองจึงพบกับความตายโดยไม่มีโอกาสกลับใจเลย

2. ความบาปที่นำไปสู่ความตาย: การทำให้พระบุตรของพระเจ้าถูกดูหมิ่นเย้ยหยันด้วยการตรึงพระองค์ซ้ำอีก

เราอ่านพบในฮีบรู 6:4-6 ว่า “เพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้รู้สุขของประทานจาก สวรรค์ ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิ์เดชแห่งยุค ที่เขามาใน ถ้าเขาเหล่านั้นจะหลงอยู่อย่างนี้ก็เหลือวิสัยที่จะให้เขากลับใจเสียใหม่อีก ได้เพราะตัวเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียอีกแล้วและได้ทำให้พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นเย้ยหยัน”

ขอเหล่านี้กล่าวถึงผู้คนที่ที่ประสบการกับพระคุณของพระเจ้า เรียนรู้จักการมีอยู่จริงของนรกและสวรรค์ และได้ยิน และเชื่อในพระคำแห่งความจริง แต่เขาถูกทดลอง ทอดทิ้งพระเจ้า เลื่อมถอย และทำการอย่างเปิดเผยเพื่อขัดขวาง ไม่ให้สร้างราศีของพระเจ้าถูกเปิดเผยแม้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ตาม

ถาคนหนึ่งเริ่ม ไปโบสถ์หลังจากที่เขา ได้ฟังพระกิตติคุณเขาอาจมีโอกาสสุดท้ายหนึ่งครั้งที่จะ ได้รับพระคุณแห่งความรอด ในจุดหนึ่งความเชื่อของเขาจะเป็นเพียงความรู้อะไรเขาได้ตกลงไปในวิถีของโลก อย่างไรก็ตาม ซาตานจะทำงานหนักมากขึ้นกับคนที่หันกลับไปหาโลกแม่หลังจากที่เขาประสบการกับพระคุณของพระเจ้าในท่ามกลางการทำงาน ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่ความมืดมิดในเขาจะทวีมากยิ่งขึ้น คนเหล่านี้จะก่อกรรมทำชั่วมากกว่าคนที่เชื่อ ปฏิเสธพระคุณที่เขาเคย ได้รับ และเป็นหัวหอกในการข่มเหงคริสตจักรและผู้เชื่อด้วยซ้ำไปเมื่อคนที่ทำให้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถูกดูหมิ่น ไม่สามารถรับเอาวิญญาณแห่งการกลับใจ ในที่สุดเขาก็จะ ไปถึงความตาย ขอให้อดคิดถึงตัวอย่างของยูดาอิสคาริโอทซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซู เขาเห็นการทำ พันธกิจของพระเยซูด้วยตนเอง แต่เพราะเขาแสวงหาประโยชน์ของตนยูดาจึงทรยศพระเยซูและขายพระองค์ด้วยเงิน เทียงสามสิบเหรียญ ยูดาถูกรอบงำด้วยความรู้สึกผิดและหวังที่จะกลับใจหลังจากพระเยซูถูกจับกุม แต่เขาไม่ได้รับ โอกาสที่จะกลับใจจากสิ่งที่ตน ได้กระทำ ยูดาฆ่าตัวตายเพราะที่เขาไม่สามารถเอาชนะความ โศกเศร้าเสียใจต่อสิ่งที่ตน ได้กระทำลงไป

3. ความบาปที่นำไปสู่ความตาย: “การจงใจทำบาปหลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริง”

ฮีบรู 10:26-27 บอกเราว่า “เมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว แต่เรายังหันทำผิดอีก เครื่องบูชาได้บาปก็จะไม่มีเหลือ อยู่เลยแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร้ายแรงซึ่งจะกินเอาบรรดาคนที่ขัดขวางนั้นเสีย” พระกัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงผู้คนที่รู้จักและเชื่อในความจริงแต่เขาตั้งใจทำบาปเดิมที่พระเจ้าทรงเตือนเราอย่างต่อนื่อง ตามที่ 2 เปโตร 2:21-22 เตือนเราว่า “เพราะว่าถาเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่เขา ได้รู้แล้ว แต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรง โปรดประทาน ให้แก่เขาในพฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภายศซึ่งเป็น ความจริงว่า ‘สุนัข ได้กลับกินสิ่งที่มีนสารออกออกมาแล้วและสุกรที่ได้รู้ว่าจะล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก” ผู้คนที่ตั้งใจทำบาปรู้ว่าเขาได้ทำบาป กลับใจจากสิ่งที่ตนได้ทำ และกลับไปสู่แบบแผนชีวิตที่เป็นบาปอีกครั้งหนึ่ง มีอยู่ครั้งหนึ่งก็กัมภีร์ยิวคาวินแห่งอิสราเอลถูกลดลงอยู่ระยะหนึ่งและทำบาปอันเลวร้ายด้วยการฆาตกรรม แต่เมื่อผู้เผย พระวจนะชี้ให้ท่านเห็น ท่านก็กลับใจและหันกลับจากทางของตนอย่างรวดเร็ว เมื่อท่านพบกับความทุกข์ลำบากจากพระเจ้าเพราะความบาปของท่านคาวินสามารถเอาชนะความลำบากนั้น ได้ด้วยความถ่อมใจซึ่งส่งผลให้ท่านขุ่รกราก ถอน โคนความบาปต่าง ๆ ออกไปจากจิตใจของท่านและกลายเป็นคนที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของกัมภีร์ยิวคาวินแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้ในยามที่ผู้เผยพระวจนะขามูเอลมาหาท่านและตัก เตือนท่านในเรื่องความคิดของท่าน แต่กัมภีร์ยิวคาวินก็หาข้อแก้ตัวว่า “ข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะเป็นความประสงค์ ของประชาชน” เมื่อซาอูลทำบาปอย่างต่อเนื่องต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยไม่กลับใจจากส่วนลึกแห่งจิตใจของตน ซาอูล จึงสร้างกำแพงบาปให้สูงมากขึ้นและถูกพระเจ้าทอดทิ้งในที่สุด

สิ่งนี้เป็นจริงเช่นกันในปัจจุบัน ถาคนที่ประกาศตนว่ามีเชื่อและรู้จักความจริงทำบาป เขาต้องฉีกหัวใจของเขาออก ด้วยกรกลับใจ เดินอยู่ในความสว่าง และเกิดผลที่ดีเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงวิงวอนเพื่อเขาด้วยการคร่ำครวญ ซึ่งเหลือที่จะพูดได้และทรงเตือนในเรื่องความคิดของเขา แต่เมื่อเขาจงใจทำบาปพระเจ้าจะทรงหันพระพักตร์ของพระองค์ ไปจากเขาและในสถานการณ์เช่นนั้นเขาจะไม่ได้รับวิญญาณแห่งการกลับใจและจะจบลงด้วยการดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 เธสะโลนิกา 5:19)

เราอาจต้องการที่จะกลับใจจากบาปของเราแต่การกลับใจจะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงประทานวิญญาณแห่งการ กลับใจให้กับเราเท่านั้น เมื่อทรงรับเอาการกลับใจของเราพระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดให้กับเรา ถาไม่มีการทำลาย กำแพงบาประหว่างเรากับพระเจ้าด้วยการกลับใจต่อพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าจะทรง “ลบชื่อของเราออกเสียจาก ทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไว้” เหมือนที่พระเจ้าตรัสกับเราในอพยพ 32:32 ชื่อของเราซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกบันทึกไว้บน หนังสือแห่งชีวิตอาจถูกลบออกไป (วิวรณ์ 3:5)

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... เมื่อคนหนึ่งทำบาปที่นำไปสู่ความตาย เขาก็จะไม่ได้รับพระคุณแห่งการกลับใจหรือ ความรอด พวกเราแต่ละคนต้องจดจำสิ่งนี้อาไว้และพยายามทุกวิถีทางที่จะ ไม่มีวันทำบาปซึ่งจะนำไปสู่ความตาย นอกจากนี้ แม้ว่าความคิดที่เราทำจะไม่ใช่ “บาปที่นำไปสู่ความตาย” แต่ถาเราไม่กำจัดบาปนั้นทิ้งไปและกลับใจจากบาป นั้นเสีย เราก็จะไม่มีความเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราอาจถูกทดลองจากซาตานและถูกขู่ข่มให้ทำ “บาปที่นำไปสู่ ความตาย” และความรอดที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับคือความรอดอันน่าอับอาย ด้วยเหตุนี้ ขอให้ท่านแต่ละคนต่อสู้กับความบาปจนถึงเลือด ไหลและแวงเสียจากความชั่วทุกรูปแบบเพื่อท่านจะสามารถ ตอนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาด้วยความยินดี ผมอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ชีวิตนิรันดร (1):

จงกินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ (1)

“พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดรและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่า เนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้’” (ยอห์น 6:53-55)

เมื่อคนหนึ่งยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเขาและกลับใจจากบาปของตนเขาก็จะบังเกิดใหม่และมีชีวิตนิรันดรเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเขา อย่างไรก็ตาม การเกิดใหม่หลังจากต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าคนนั้นได้รับชีวิตนิรันดรแล้ว เขาจำเป็นต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการกินอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อ “จะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มทีที่เต็มถึงขนาดความใหญ่ของพระคริสต์” “อาหารฝ่ายวิญญาณ” ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณหมายถึง “เนื้อของบุตรมนุษย์” และ “โลหิตของพระองค์” เราจะมีชีวิตนิรันดรได้ก็ต่อเมื่อเรากินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์เท่านั้น (ยอห์น 6:53-55)

1. ความสำคัญของการ “กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์”

“เนื้อของบุตรมนุษย์” คือเนื้อของพระเยซูซึ่งมี “พระวาทนะของพระเจ้า” ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เหมือนที่ยอห์น 1:14 บอกเราว่า “พระวาทนะได้ทรงสภาพของเนื้อหนึ่งและทรงอยู่ท่ามกลางเราและเราทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ คือสง่าราศีอันสมบูรณ์กับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” พระคัมภีร์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระวาทนะของพระเจ้าทรงสภาพของเนื้อหนึ่งและ “เนื้อหนึ่ง” นั่นคือพระเยซู พระเยซูทรงตรัสถึงพระองค์เองว่า “เราเป็นอาหารที่ดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากรสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดรและอาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวิตของโลกนั้นก็คือเนื้อของเรา” (ยอห์น 6:51)

การกินเนื้อของบุตรมนุษย์ (พระวาทนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารแห่งชีวิต) เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเปรี๊ยะพระเยซู เป็นเหมือน “พระเมษโปดก” (แกะ) ในยอห์น 1 ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากล่าวถึงพระเยซูว่า “พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความบาปของโลกไปเสีย” (ยอห์น 29) โดยทั่วไปแกะเชือกเพียงเสียงของผู้เลี้ยงเท่านั้น แกะสุภาพอ่อนโยน และแกะไ้ประ โยชนกับมนุษย์เพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกัน พระเยซูทรงเชื้อพิน้ำพระทัยของพระบิดาเท่านั้น ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเหมือนแกะ ที่สุภาพอ่อนโยนและทรงให้สิ่งดีเท่านั้นกับมนุษย์ ในท่ามกลางฝูงแกะ แกะที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งปีจะสะอาดบริสุทธิ์เพราะ แกะในรุ่นอายุยังไม่มีการผสมพันธุ์ ในความแฉะวิญญาณจิตและเหล่านี้เป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงไร้มลทินและความด่างพร้อย เมื่อภัยพิบัติของการสังหารบุตรหัวปีแพร่สะพัดไปทั่วอียิปต์ (ตามข้อยอห์น 12) พระเจ้าทรงสั่งคนอิสราเอลให้เตรียมลูกแกะ (ที่ปราศจากตำหนิเป็นตัวอยู่ไม่กินหนึ่งขบ) เอาไว้สำหรับตนเองและ “เอาเลือดทาที่ไม้วงกบประตู ทั้งสองข้างและไม้วงบน ณ เรือนที่เขาล้างกันนั้นด้วย” พระเจ้าทรงมอบคำสั่งโดยละเอียดให้กับคนอิสราเอลเช่นกัน ว่าเขาคงกินแกะอย่างไร (อพยพ 12:8-10) เพราะในคำสั่งนั้นมีบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่เชื่อมโยงกับชีวิตของเราโดยตรง “ในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อบึง กับขมนมบึงไร้อุจและฝักรสขม เนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มอยู่กินเลย แต่งบึงทั้งหัวและขา และเครื่องในด้วย จงกินให้หมดอย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้า เศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสีย” (อพยพ 12:8-10)

2. การกินแกะ

1) อภัยกิน “เนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้ม” แต่งบึงด้วยไฟ

คำว่า “ไฟ” ในข้อนี้หมายถึงไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราต้องเข้าใจและทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารด้วย การลดใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจุดไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การอธิษฐานอย่างรอนรนถือเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน 2 เปโตร 1:20-21 เตือนเราว่า “จงระวังก่อน คือว่าคำพยากรณ์ทุกคำที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์แล้ว ไม่มีใครตีความได้ตาม ถ้าพึงใจของตนเอง ควว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้น ไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า ได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงคลอใจเขา” 2 เปโตร 3:16 เตือนเราว่าการตีความพระคำของพระเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในการลดใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (แต่เป็นการบิดเบือนพระคำ) จะผลักดันเราออกไปจากความจริงและนำเราไปสู่ความพินาศในที่สุด “การบิดเบือน” พระคำของพระเจ้าโดยไม่มีการลดใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นเป็นเหมือนการ กินเนื้อแกะ “ที่ยังดิบหรือเนื้อต้ม” “การกินพระคำของพระเจ้าที่ยังดิบ” หมายถึงอะไร สิ่งนี้หมายถึงการตีความพระคำของพระเจ้าโดยไม่เข้าใจความสำคัญ ฝ่ายวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในพระคำนั้น การกินอาหารดิบสามารถทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยหรืออาการปวดท้อง ในทำนองเดียวกัน “การกินพระคำของพระเจ้าที่ยังดิบ” สามารถนำไปสู่การตีความพระคัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์และเป็นเท็จ ยกตัวอย่าง พระเยซูตรัสกับเราในมัทธิว 6:6 ว่า “ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้น ในและเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในที่ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลับจะทรงโปรด ปรทานบำเหน็จแก่ท่าน

อย่างเปิดเผย” การตีความข้อนี้แบบตามตัวอักษรจะนำไปสู่การสร้างห้องชั้นในเพื่อใช้ ในการอธิษฐาน แต่ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ที่เรารู้ว่าผู้คนที่เป้นบิดาแห่งความเชื่ออธิษฐาน “ในห้องชั้นใน” พระเยซูไม่เคยอธิษฐานในห้องชั้นในเช่นกัน แต่พระองค์ทรงอธิษฐานอยู่ในสวนหรือในที่เปลี่ยว

ในแง่วิญญาณจิต “ห้อง” หมายถึงจิตใจของมนุษย์ ท่านคงถูกตัดขาดจากโลกที่ท่านเข้าไปในห้องชั้นในและปิดประตู คำสั่งของพระเยซูที่ว่า “จงเข้าไปในห้องชั้นใน” เตือนเราให้ระลึกว่าเมื่อเราอธิษฐานเราไม่ควรอธิษฐานเพื่อ “โซวคนอื่น” หรือ จมปลักอยู่ในความต้องการและความกังวลฝ่ายโลกและทำให้เราพูดถึงสิ่งเดิมแบบซ้ำซาก เราต้องสื่อสารกับพระเจ้า จากส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา เมื่อพระคัมภีร์บอกเราว่าเราต้องไม่กิน “เนื้อแกะต้ม” สิ่งนี้หมายถึงอะไร ข้อนี้หมายความว่าเราต้องไม่เพิ่มเติมปัจจัย ของโลกนี้เข้าไปในพระคำของพระเจ้า ในการเทศนาพระคำของพระเจ้านั้นมีหลายคนที่ยึดอยู่กับเนื้อหนึ่ง (เช่น ประเด็นการเมืองหรือเรื่องราวนานปัจจุบัน) เข้าไปในคำเทศนาหรือการอ้างถึงคำพูดของนักปรัชญาและความรู้ ฝ่ายโลกและนำเสนอสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความจริง อย่างไรก็ตาม ความคิดและความรู้ของมนุษย์จำกัดอย่างมากและ ไม่มีความคิดหรืออุดมการณ์ใดของโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบ 1 โครินธ์ 1:25 เตือนเราอย่างหนักแน่นว่า “เพราะความเขลา ของพระเจ้าซึ่งมีปัญญาสูงกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์”

พระคำของพระเจ้าอยู่เหนือความรู้ฝ่ายโลกและเป็นความจริงที่ยั่งยืนและไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องเป็นพยานถึงพระคำของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งได้รับการตีความโดยการลดใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการจดจ่อถึงสิ่ง เหล่านี้เอาไว้ เราต้องสอนพี่น้องชายหญิงที่เป็นฆราวาสเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ วิธีการที่เขาสามารถพบกับ พระองค์ น้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเขา และเป็นแบบอย่างที่ถูกดองของการมีชีวิตในพระคริสต์ ซึ่งจำเป็นสำหรับ ความรอด เพราะเหตุนี้ หนังสืออพยพจึงบอกเราไม่ให้กิน “เนื้อแกะต้ม”

2) จงกินให้หมด “ทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วย”

สิ่งนี้หมายความว่าเราต้องทำให้พระคำของพระเจ้าที่พบในพระคัมภีร์จากปฐมกาลถึงวิวรณ์เป็นอาหารสำหรับเรา เมื่ออ่าน พระคัมภีร์บางคนจะข้ามส่วนที่ยาก (เช่น หนังสือเลวีนิติ) ในขณะที่คนอื่นปฏิเสธหรือลี้เลี้ยวที่จะเชื่อในตัวอักษรของหมาย สำคัญและการอัศจรรย์ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์

ถ้าคุณกระโดดข้ามส่วนต่าง ๆ ของพระคัมภีร์ที่ไม่เห็นพ้องกับความคิดและการคาดเดาของตน สิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่ทั้ง ความจริงหรือความเชื่อ สิ่งเดียวที่เหลืออยู่จะเป็นเพียงหลักจริยธรรมและหลักศีลธรรมเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น ถ้าเขาไม่เก็บ พระบัญญัติของพระเจ้าที่ดูเหมือนยากต่อการรักษาไว้ในใจของตนเขาก็จะไม่มีชีวิตนิรันดรไม่ว่าเขาจะอ่านพระคัมภีร์ จบไปกี่ครั้งหรืออ่านบ่อยแค่ไหนก็ตาม

เราต้องไม่รับเอาพระคำของพระเจ้าเพียงบางส่วนบางคนแต่เราต้องทำให้พระคำทั้งหมดเป็นอาหารสำหรับตน เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงสั่งคนอิสราเอลว่า “จงกินให้หมด “ทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วย””

3) อย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้า เศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสีย

ถาดคนอิสราเอลกินแกะนั้นไม่หมดก่อนถึงเวลาเช้าเขาต้องนำเศษที่เหลือขึ้นไปเผาด้วยไฟ ในแง่วิญญาณจิตคำว่า “กลางคืน” หมายถึงช่วงเวลาที่มีมารซาตานใช้สิทธิอำนาจของมันเหนือโลกนี้ ในวาระสุดท้ายเมื่อโลกดำเนินไปด้วย ความบาปและความชั่วมีเพียงความมืดเท่านั้นที่จะดำรงอยู่ขึ้น เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาในวันเวลาที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ความมืดจะถูกขับออกไปและความสว่างจะนำอรุณรุ่งเข้ามาแทน ในเวลานั้น ทุกคนจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ (เกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า การถูกขับขึ้นไปบน ทองฟ้า และเรื่องอื่น ๆ) ล้วนเป็นจริงทั้งสิ้น อีกสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏชัดเจนก็คือขนาดของการบรรลุถึงความบริสุทธิ์และการ ลำสมรางวัลของตนไว้ในสวรรค์ของผู้เชื่อ จากนั้นคุณจะต้องระหนักอีกครั้งหนึ่งว่าความชอบธรรม ความโลก และการนับ ถือตนเองของเขานั้น โงเขามากเพียงใดและความรักที่เขามิได้ต่อโลกและวิถีของโลกนั้นนำดำเนินแค่ไหน อย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้ทำลงไปได้ ไม่ว่าเขาจะเสียใจมากเพียงใดก็ตาม เวลานี้ก็สายเกินไปสำหรับเขา ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่รุ่งอรุณจะมาถึง (ก่อนที่จะมีองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา) เราต้องทำให้พระคำของ พระเจ้าที่บันทึกเป็นอาหารสำหรับตน เสร็จสิ้นการเตรียมตัวของเราในฐานะสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า และรอคอยการ เสด็จมาของพระองค์ พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... สิ่งเราทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารสำหรับตนมากขึ้นเท่าใด คุณภาพชีวิต ของเราในโลกและในสวรรค์ก็จะดีขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ขอให้ท่านแต่ละคนทำให้พระคำของพระเจ้าทุกส่วน เป็นอาหารสำหรับตนและเขาไปสู่สถานที่อันรุ่งเรืองที่สุดในสวรรค์ ผมอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p>การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p>การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p>การทรงบำบัติรักษา - เราเชื่อว่าได้รับการบำบัติรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์</p> <p>การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องสมบูรณ์และเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p>การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในท่าอากาศก่อนงานมกกลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรนรินทร์ยืนยันว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการลดใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด คริสตจักรนรินทร์ยืนยันว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่บันทึกโดยคนดีและการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรนรินทร์ยืนยันว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น คริสตจักรนรินทร์ยืนยันว่าพระคัมภีร์เป็นการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร คริสตจักรนรินทร์ยืนยันว่าพระคัมภีร์ประกาศถึงความเชื่อของพวกเรา “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาราประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้ใดมีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้ราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้หมักหมมกลางมนุษย์ทั่วใต้”</p>

พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์หยั่งราก ลึกในสาธารณรัฐอิสลามแห่งปากีสถาน

ดร.แจร์อกลีได้รับเลือกให้เป็นประธานสากลแห่งสภาของบิชอปและผู้นำคริสตจักรแห่งชาติ



ภาพที่ 1: การประกาศเพื่อการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยคริสตจักรแห่งชาติอิสลามแห่งปากีสถาน โดยผู้คน เข้าร่วมประมาณ 10,000 คน (สถานที่: ลานเอฟ.จี.เอ.ในเมืองลาฮอร์) ภาพที่ 2: ศิษยาภิบาลแดชก กิลกล่าวคำเทศนาในการประกาศเพื่อการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ในเมืองลาฮอร์ (ด้านซ้ายของภาพ) ภาพที่ 3: คุณชารีค กิลเป็นพยานถึงการหายจากอาการปวดศีรษะของคน ภาพที่ 4: บรรดาศิษยาภิบาลของคริสตจักรต่าง ๆ ที่สมัครเป็นคริสตจักรพันธกิจของมันมิน

พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์มีพลังอำนาจอย่างมากแม้กระทั่งในประเทศสาธารณรัฐอิสลามแห่งปากีสถาน

จากวันที่ 12 ถึง 30 มีนาคม 2012 มีการเดินทางเพื่อทำพันธกิจไปยังปากีสถาน ศิษยาภิบาลแดชก กิล (จากคริสตจักรมันมินแดนจอห์น) เดินทางไปเยี่ยมเมืองต่าง ๆ เจ็ดเมืองซึ่งรวมถึงเมืองลาฮอร์ เมืองซีอับคุด และเมืองฟาซาลาบาดพร้อมกับจัดการสัมมนาศิษยาภิบาลและจัดการประกาศเพื่อการรักษาโรคเจ็ดครั้ง (กิจการ 19:11-12)

การเดินทางเพื่อทำพันธกิจครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำของร้องจากบรรดาบิชอปของกลุ่มคริสเตียนสองกลุ่ม นั่นคือกลุ่มคริสตจักรสัมพันธ์แห่งปากีสถานและกลุ่มคริสตจักรเมธอดิสต์การสัมมนาศิษยาภิบาลและการจัด ประกาศเพื่อการรักษาโรคดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จภายใต้การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มกัน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่น ผลลัพธ์

จากความสำเร็จของการประกาศในครั้งนี้ทำให้มีคริสตจักร 56 แห่งสมัคร เป็นคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธกิจของมันมิน กลุ่มคริสตจักรเมธอดิสต์ (ซึ่งประกอบด้วยคริสตจักรต่าง ๆ 88 แห่ง) สมัครเป็นกลุ่มคริสตจักรพันธกิจของมันมิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาของบิชอปและผู้นำคริสตจักรแห่งชาติ (ที่มีบิชอปและตัวแทนประมาณ 80 คน) ได้มีมติเลือกดร.แจร์อกลีเป็นประธานสากลของสภาแห่งนี้ ซึ่งมติเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บิชอปยูซุฟ โซเฮลกล่าวว่า "เราเลือกท่านก็เพราะว่าเราต้องการให้ศิษยาภิบาลและผู้เชื่อชาวปากีสถานเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณและได้รับพระพร โดยการเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณของท่าน"

จนกว่าผลจะเกิดขึ้นพระเจ้า (ผู้ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดและมีความรู้เรื่องความจริง) ได้ทรงกระทำการในปากีสถานในการจัดเตรียมของพระองค์ ดร.แจร์อกลีเคยจัดประชุมเพื่อการ

ประกาศครั้งใหญ่ในปากีสถานในปี 2000 และท่านประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยหรือคอบของเรา แต่เพียงพระองค์เดียวจากการประชุมครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากได้รับการเปลี่ยนแปลงการประจักษ์เพื่อการประกาศครั้งนั้นถือเป็นการประกาศครั้ง ใหญ่ที่สุดของทุกขณะนิกายในประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนาในประเทศอิสลามซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

จากเวลานั้นเป็นต้นมาการสัมมนาศิษยาภิบาลและการประกาศเพื่อการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศิษยาภิบาลแดชก กิลเดินทางไปยังปากีสถาน 13 ครั้งและจัดสัมมนาและการประชุมขึ้นในเมืองต่าง ๆ 11 เมือง นอกจากนี้ พันธกิจของมันเป็นยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น สถานี จี.ซี.เอ็น. (เครือข่ายโทรทัศน์คริสเตียนทั่วโลก) หนังสือของดร.ลี หนังสือพิมพ์ "มันมิน" ในภาษาอูร์ดู และการสอนหลักสูตรของเอ็ม.ไอ.เอส.(สถาบันศาสนศาสตร์มันมินนานาชาติ) เป็นต้น

รายการของสถานีโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.(ซึ่งอัดแน่นไว้ด้วยพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจ) ได้รับการเผยแพร่ไปยังเมืองต่าง ๆ 73 เมืองในปากีสถานผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไอแซค (ซึ่งมีศิษยาภิบาลอันวาร์ฟาซาลเป็นประธาน) และผ่านโทรทัศน์เคเบิลในสังกัดอีก 253 เครือข่าย สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้มุสลิมกลับใจมาเป็นคริสเตียนเท่านั้นแต่สื่อนี้ยังช่วยให้พันธกิจแพร่กระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกัน

ในช่วงการเดินทางเพื่อทำพันธกิจผู้คนจำนวนมากได้ยอมรับนับถือพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่และพระเยซูคริสต์ ในขณะที่เขาเห็นการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าซึ่งสำแดงผ่านคำเช็ดหน้า ศิษยาภิบาลได้รับการฟื้นฟู ด้วยคำเทศนาฝ่ายวิญญาณ

เราขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงกระทำการอยู่โดยไม่ ใดหยุดพักเพื่อช่วยดวง วิญญาณทุกดวงบนโลกนี้ให้รอด

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC : 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org- (มีคำเทศนาภาษาไทย)

หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเชิร์ช

จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net



www.gcmv.org



www.manminseminary.org



www.wcdn.org